



## Đổi mới tuyên truyền công tác tuyển quân

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, nhiều địa phương, đơn vị đã chủ động đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, qua đó nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.



Phần giao lưu tìm hiểu Luật Nghĩa vụ quân sự thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Ngay từ đầu giờ sáng, tại thành phố Thái Bình, phiên tòa giả định xét xử đối tượng trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) đã thu hút đông đảo người quan tâm theo dõi, trong đó phần lớn là các bạn đoàn viên, thanh niên. Bản án 18 tháng tù giam được Hội đồng xét xử tuyên phạt cho nam thanh niên ngại khó, ngại khổ, sợ mất việc làm, sợ xa người yêu đã nhờ người khác đi khám tuyến thực nhằm trốn tránh thực hiện NVQS.

Tuy là giả định nhưng phiên tòa đã tạo hiệu ứng thật khi lan tỏa những nội dung tuyên truyền pháp luật vào cuộc sống nhân được sự quan tâm, đánh giá cao của cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo hiệu ứng tốt trong dư luận xã hội. Cùng gần 200 người trực tiếp theo dõi toàn bộ diễn biến phiên tòa giả định, em Vũ Quang Huy, lớp 12D2, Trường THPT Lê Quý Đôn chia sẻ: Em rất ấn tượng về các tình tiết chân thực, sống động của phiên tòa. Qua việc được cung cấp nhiều thông tin về Luật

Nghĩa vụ quân sự giúp chúng em nâng cao ý thức, trách nhiệm khi hiểu rằng tham gia quân ngũ là thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Cùng với đó, người thực hiện NVQS còn được bảo đảm nhiều quyền lợi như: chế độ bảo hiểm, nghỉ phép hàng năm, được hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, trợ cấp xuất ngũ... Quân đội còn là một trường học lớn để mỗi người trẻ rèn luyện bản thân cả về phẩm chất đạo đức và sức khỏe, giúp chúng em trưởng thành hơn, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Đồng chí Vũ Mạnh Hoàng, Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Thái Bình cho biết: Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2023, các cấp bộ đoàn thành phố đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phong phú phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở. Trong đó, phiên tòa giả định xét xử đối tượng trốn tránh thực hiện NVQS được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tổ chức với tinh thần trách nhiệm cao.

Thông qua phiên tòa, lồng ghép những nội dung tuyên truyền để phổ biến, trang bị cho người dân và nhất là đối tượng thanh niên trên địa bàn nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và thấy rõ hậu quả và trách nhiệm khi trốn tránh thực hiện NVQS.

Đồng chí Lê Thị Huyền, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Công tác tuyên truyền về nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 được huyện Quỳnh Phụ đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp với thực tế của địa phương qua hệ thống truyền thanh, bảng rôn, tờ rơi, qua các hội nghị... gần đây, tiến hành triển khai thực hiện từ sớm, từ xa nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng. Trong đó, chúng tôi chú trọng tuyên truyền, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự, giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương, quyền lợi và nghĩa vụ công dân khi tham gia nhập ngũ để thanh niên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân. Huyện ủy,

UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ phụ trách địa bàn và các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các chi bộ, cán bộ thôn, tổ dân phố "đến từng nhà, rà từng ngõ, gõ từng cửa" để tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi tích cực tham gia khám tuyển NVQS. Hội đồng NVQS các cấp thực hiện hiệu quả công tác theo dõi, nắm bắt hoạt động, tư tưởng, nguyện vọng của thanh niên, tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội giúp các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2023 yên tâm rèn luyện, phấn đấu. Đến đầu tháng 1/2023, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại huyện Quỳnh Phụ đã vượt chỉ tiêu 164%, trong đó có 76 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 được các địa phương, đơn vị tích cực triển khai từ sớm. Đến nay, toàn tỉnh đã treo trên 1.300 băng rôn, khẩu hiệu; cấp phát gần 10.000 tờ rơi; xây dựng, phát hơn 2.000 tin, bài tuyên truyền về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở, trên các nền tảng mạng xã hội... Đại tá Nguyễn Tiến Quang, Phó Chính ủy, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Chúng tôi tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với các địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ cho nhiệm vụ tuyển quân. Bên cạnh các nội dung đã triển khai, công tác tuyên truyền chú trọng vào các hoạt động gặp mặt, giao lưu, tiến hành triển khai thực hiện bảo vệ Tổ quốc, lễ giao nhận quân... Qua đó, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nghĩa vụ của công dân và tuổi trẻ thực hiện NVQS, sẵn sàng nhập ngũ góp sức xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

TRINH CƯỜNG

## Tết sum vầy hướng về người lao động

Với quan điểm tất cả người lao động (NLD) đều được quan tâm trong dịp tết, những ngày này, các cấp công đoàn huyện Quỳnh Phụ đã và đang tổ chức nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, NLD.



Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ trao biểu trưng tặng quà các công đoàn cơ sở để chuyển tới đoàn viên, người lao động trong dịp tết.

Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và sản xuất Toàn Anh, cụm công nghiệp (DN) được Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ chọn tổ chức "Tết sum vầy - xuân gắn kết" năm 2023 cho công nhân, NLD. Đây là niềm vui của DN cũng như niềm vui của DN cũng như niềm vui của công nhân, NLD sau thời gian dịch Covid-19 kéo dài. Là người đến sớm trong chương trình trao quà tết diễn ra chiều ngày 31/12/2022, anh Nguyễn Văn Ngọc, công nhân Công ty hỗ trợ cho biết: Hơn 2 năm qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các hoạt động hướng về NLD trong dịp tết đều phải tạm hoãn. Năm nay, dịch được kiểm soát tốt, công đoàn cấp trên cùng Công ty tổ chức tết sum vầy và trao quà cho đoàn viên, NLD, chúng tôi rất phấn khởi. Tại chương trình, công đoàn cấp trên và lãnh đạo huyện đã trao 17 suất quà trị giá 16,6 triệu đồng cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; trao 364 suất quà trị giá 412,6 triệu đồng cho các công đoàn cơ sở để chuyển tới đoàn viên, NLD.

Hòa chung với ngày hội của đoàn viên, NLD, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và sản xuất Toàn Anh dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh song vẫn cố gắng có những phần quà dành riêng cho NLD trong dịp tết. Ông Đoàn Kiên Trung, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Để NLD được đón tết đầm ấm, năm 2022, dù gặp khó khăn nhưng Công ty cố gắng thắt chặt chi tiêu để bố trí kinh phí thưởng tết cho NLD, bình quân 5 triệu đồng/người và thưởng thâm niên. Ngoài ra, Công đoàn Công ty còn có những phần quà động viên đoàn viên, NLD.

Tại Công ty Cổ phần Dệt may Sao Mai, xã An Tràng, năm 2022, dù gặp nhiều khó khăn song DN vẫn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho

NLD. Ông Phạm Văn Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Mặc dù khó khăn nhưng DN không đặt nặng vấn đề lợi nhuận, cố gắng duy trì việc làm cho công nhân, chăm lo đầy đủ tết cho NLD. Công ty sẽ có quà tết và thưởng tháng lương thứ 13 cho công nhân; công đoàn tổ chức tết sum vầy, gói bánh chưng, trao quà và để xuất công đoàn cấp trên hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Chị Bùi Thị Tho, công nhân Công ty tâm sự: So với năm 2021, hoạt động sản xuất, kinh doanh năm nay khó khăn hơn nhưng không vì thế chế độ chăm lo tết cho NLD bị cắt giảm. Về cơ bản, Công ty vẫn duy trì chế độ thưởng tết như mọi năm, từ tháng lương thứ 13, thưởng cả nhân xuất sắc, tập thể xuất sắc... Đây là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục gắn bó lâu dài với DN.

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhằm động viên đoàn viên, NLD có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ về việc

đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống cho NLD trong dịp tết, ngay từ tháng 11/2022, Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở (CĐCS) rà soát và thống kê đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn để kịp thời thăm hỏi, động viên. Bà Tăng Thị Hiệu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện cho biết, tết Nguyên đán năm nay, từ nguồn kinh phí của công đoàn, Liên đoàn Lao động huyện sẽ tặng 582 suất quà trị giá 620 triệu đồng cho đoàn viên, NLD có hoàn cảnh khó khăn thuộc 80 CĐCS, mỗi suất trị giá từ 800.000 đồng đến 1,3 triệu đồng. 171 CĐCS sẽ tổ chức trao quà tết cho trên 18.000 đoàn viên, NLD với tổng trị giá trên 4,6 tỷ đồng. Cùng với đó, công đoàn khởi DN tham mưu lãnh đạo DN thưởng tết cho NLD bình quân 4,67 triệu đồng, trong đó NLD có số tiền thưởng cao nhất là 40 triệu đồng; DN có tiền thưởng bình quân cao nhất là 8,2 triệu đồng, thấp nhất 1,5 triệu đồng.

NGUYỄN CƯỜNG



Công ty Cổ phần Dệt may Sao Mai, xã An Tràng (Quỳnh Phụ) nỗ lực duy trì việc làm và thưởng tết cho người lao động.

## Cấp cứu kịp thời ca bệnh nguy hiểm

Đêm ngày 7/1, các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Phụ sản Thái Bình đã phối hợp với Khoa Huyết học truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình và các đơn vị y tế huyện Thái Thụy, Trại Y tế xã Thụy Phong (Thái Thụy) mở cấp cứu kịp thời cứu sống bệnh nhân chữa ngoài tử cung bị vỡ. Đây là ca bệnh chữa ngoài tử cung thứ hai được mổ tại Trại Y tế xã Thụy Phong.

Bệnh nhân N.T.C.S, sinh năm 1999, địa chỉ tại xã Thụy Phong xuất hiện tình trạng đau bụng kèm buồn nôn. Khi tình trạng bệnh nhân đau tăng lên, kèm theo một rặn, người nhà cho bệnh nhân uống thuốc giảm đau nhưng không đỡ. Đến khoảng 18 giờ ngày 7/1, tình trạng đau không giảm bệnh nhân được đưa

đến trạm. Bác sĩ Trần Khánh Toàn, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thụy Phong cho biết: Bệnh nhân đến khám trong tình trạng mạch nhanh, nhỏ, huyết áp tụt, da xanh tái, niêm mạc nhợt. Khám bụng thấy chướng, ấn đau vùng hạ vị, gõ đục vùng thấp, đặt sonde lấy nước tiểu xét nghiệm HCG; khám âm đạo túi cùng Douglas căng, đau. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với Beta HCG (xét nghiệm dấu hiệu nhận biết có thai). Xác định bệnh nhân có thể chữa ngoài tử cung, cán bộ Trạm đã cho bệnh nhân thở oxy, gọi Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình và xin chỉ viện Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Khoa Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Y tế huyện Thái Thụy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Trạm Y tế, kịp thời trực Bệnh viện Phụ sản Thái Bình do bác sĩ Phan Thị Thu Huyền làm trưởng kịp lập tức lên đường. Nhận thấy tình trạng bệnh nhân bị sốc thực mạch, chẩn đoán chữa ngoài tử cung chỉ cần xê dịch là có thể tử vong nên các bác sĩ đã quyết định mổ tại giường. Kịp mổ gồm 5 bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện Phụ sản Thái Bình cùng các bác sĩ, nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 Thái Bình, Khoa Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Do bệnh nhân bị mất máu nhiều, sức khỏe yếu, các bác sĩ, nhân viên y tế đã tiến hành hồi sức cho bệnh nhân trước khi phẫu thuật. Bác sĩ Phan Thị Thu Huyền, trưởng kịp mổ cho biết: Đây là ca mổ khó do khối chứa nằm ở vị trí phức tạp

lại bị vỡ nếu vận chuyển hay xê dịch bệnh nhân sang vị trí khác rất dễ tử vong. Bệnh nhân sốc, mất máu nặng. Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi đã tiến hành hút khoảng 3 lít máu trong bụng bệnh nhân cả máu không đông lẫn máu cục.

Trong điều kiện thiếu thốn trang thiết bị, phải dùng thêm đèn pin để soi sáng song với tinh thần quyết tâm, tất cả vì người bệnh, các tác động thực hiện nhanh chóng, chuẩn xác. Sau gần một giờ, kịp mổ đã tiến hành cầm máu, cắt bỏ khối chứa ngoài tử cung. Bệnh nhân được truyền thêm 4 đơn vị máu nhóm O. Ngay trong đêm, bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Hiện tình trạng bệnh nhân ổn định.

Theo các bác sĩ, mang thai ngoài tử cung là tình trạng

trúng rụng sau khi tinh trùng làm tổ và phát triển ở một vị trí khác ở bên ngoài buồng tử cung. Nếu phụ nữ có những dấu hiệu như trẻ kinh nguyệt, tăng thân nhiệt, căng cứng vùng ngực... thì nên đến ngay

các cơ sở y tế để thăm khám và xác định bản thân có mang thai hay không cũng như biết được vị trí làm tổ của thai. Khi không may thai ngoài tử cung sẽ được phát hiện sớm để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Mang thai ngoài tử cung có thể đe dọa đến tính mạng nếu không được can thiệp, xử lý kịp thời. Vì thế, phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ không được chủ quan.

HOÀNG LANH



Bệnh nhân được cấp cứu, phẫu thuật ngay trong đêm tại Trại Y tế xã Thụy Phong.